

CẦN THIẾT BAN HÀNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn...

Sau khi các đại biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sự cần thiết ban hành một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở và là nguồn động viên kịp thời để các lực lượng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhất là với các lực lượng tham gia chốt kiểm dịch, tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra, tổ tuý quân, cán bộ, nhân viên ngành Y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Những ngày qua, nhờ các lực lượng này hoạt động tích cực, Thái Bình đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ được ổn định tình hình, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về các đối tượng được hỗ trợ và định mức hỗ trợ như đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo về một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh phải thống kê chính

xác số lượng đối tượng được hỗ trợ, từ đó xác định tổng mức kinh phí hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện chính sách bảo đảm mọi lực lượng tham gia theo nhóm đối tượng mà Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được hưởng. Trong quá trình hỗ trợ phải rà soát kỹ lưỡng không để hỗ trợ trùng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh việc trực lợi chính sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình mua máy móc thiết bị sản xuất dung dịch rửa tay nhanh, giúp đơn vị sản xuất ra sản phẩm bán với giá 35.000 đồng/chai (bằng khoảng một nửa giá thị trường) cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19. Với kinh phí mua dung dịch sát khuẩn trong các trường phổ thông trên về địa bàn tỉnh sử dụng từ nguồn chi thường xuyên hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn tự học phí.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự

đảng UBND tỉnh và yêu cầu mỗi cấp ngân sách huy động ít nhất 50% nguồn dự phòng và 70% nguồn dự trữ tài chính kết hợp nguồn vượt thu, tăng thu để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ; chế độ, chính sách hỗ trợ này chỉ thực hiện trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoặc thành cấp thủ tục, khẩn trương thực hiện chế độ, chính sách để hỗ trợ sớm các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo đề xuất bổ sung dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Theo đó, địa điểm Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình dự kiến được xây dựng trên khu vực có tổng diện tích 193ha (100ha mặt nước) ở phía Bắc sông Trà Lý, thuộc xã Thái Đò (Thái Thụy) trong quy hoạch phát triển công nghiệp thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Dự án được triển khai sẽ giúp bù đắp công suất cho các dự án của ngành điện đang bị chững lại, thay thế các nguồn điện truyền thống, chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện trong dài hạn và phát triển nguồn điện từ nhiên liệu sạch, góp phần giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy phát triển các ngành

công nghiệp, vận tải, dịch vụ liên quan... Công suất của dự án dự kiến 4.500MW.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thái Bình có điều kiện rất thuận lợi để đưa dự án Trung tâm Điện - Khí LNG bởi hiện tại Khu kinh tế Thái Bình đang được đầu tư xây dựng, tình có Trung tâm Điện lực với hạ tầng truyền tải điện, có mỏ khí với hạ tầng truyền tải khí. Nếu dự án được đầu tư và đi vào vận hành sẽ cung cấp nguồn năng lượng cho các dự án đầu tư khác, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng, vào tỉnh nói chung, đóng góp nguồn ngân sách lớn cho tỉnh. Dự báo trong những năm tới, lượng điện của quốc gia, của Thái Bình thiếu hụt nghiêm trọng nên đề xuất của nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện khí trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đề xuất Chính phủ bổ sung dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia như đề xuất của nhà đầu tư quy hoạch cũng là nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành. Để thực hiện chủ trương này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà đầu tư, đơn vị tư vấn cung cấp nội dung về công tác cán bộ

máy điện khí thì quy hoạch xây dựng kho trung tâm phân phối khí đặt ngoài biển cách bờ 12 - 15km. Khi đầu tư xây dựng nhà máy phải sử dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất nhập khẩu từ các nước G8. Về hình thức đầu tư, nghiên cứu 2 hình thức là BOO hoặc BOT. Khi đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành phải mở doanh nghiệp dự án tại Thái Bình và nộp ngân sách tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn và nhà đầu tư cùng với việc hoàn thiện thủ tục đề xuất bổ sung dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thì tiến hành xây dựng đề xuất dự án để báo cáo Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch này vào quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, điều chỉnh quy hoạch khác liên quan tại khu vực đầu tư dự án cho phù hợp. Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục tiếp theo với tinh thần hoàn thành sớm nhất để trình Chính phủ, làm căn cứ triển khai thực hiện dự án.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ

QUYẾT TÂM, CỤ THỂ, SÁNG TẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 sáng ngày 10/4. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mặc dù đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực nhưng GDP của Việt Nam chỉ đạt 3,82%, bằng hơn 1/2 so với kế hoạch đề ra, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ

năm 2019 và là mức thấp nhất từ năm 2014 đến nay. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó hướng tới các đối tượng là doanh nghiệp, người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng, từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 11, đến nay Chính phủ đã cho phép tăng chi khoảng 16.500 tỷ đồng để phòng, chống dịch trong đó ngân sách trung ương trích từ quỹ dự phòng gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung kinh phí phòng, chống dịch; các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 52.000 khách hàng với dư nợ gần 18.000 tỷ đồng đồng thời tích cực triển khai các chương trình, gói sản phẩm tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn

lãi suất thông thường từ 0,5 - 3%/năm; các bộ, ngành chức năng cũng nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh như: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất; chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19...

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo các giải pháp về chính sách tài khóa, gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo các giải pháp về chính sách tiền tệ, lãi suất; lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo phương án bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh dịch Covid-19. Đại diện các địa phương phát biểu về các giải pháp đã triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19; đồng thời, cam kết sẽ cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả

cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong thời điểm hiện nay, cả nước ta sẽ quyết tâm chống dịch, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg nhưng không được ngán sợ sống chết, không ngăn cản vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị, vật tư cho sản xuất nhưng phải bảo đảm khoảng cách để không lây nhiễm trong cộng đồng; cùng chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ để sớm đẩy lùi dịch Covid-19; tập trung sức lực hơn nữa, chăm dứt tình trạng trì trệ ở một số ngành, địa phương. Thủ tướng cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trong quý I/2020 rất đáng khích lệ trong bối cảnh suy thoái toàn cầu nhưng đây là mức thấp, do đó cần phải có quyết tâm, cụ thể, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần biến nguy cơ thành thời cơ với những giải pháp mạnh mẽ trong từng ngành, từng lĩnh

vực và từng địa phương; tích cực tìm kiếm thị trường mới, đổi mới cách làm, đẩy mạnh sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, cùng với xuất khẩu phải chú trọng hơn nữa thị trường trong nước; phải xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa; chú ý hơn nữa đến công tác đối ngoại; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất; đổi mới hơn nữa công tác thông tin, truyền thông. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kịch bản đưa nền kinh tế phục hồi nhanh sau dịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để đưa vào nghị quyết của Chính phủ; đồng thời, có văn bản trả lời các đề xuất, kiến nghị của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tạo cơ sở để triển khai thực hiện.

MINH HƯƠNG

KIỂM TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện dịch Covid-19 gây khó khăn cho nhiều lĩnh vực, nhất là ngành công nghiệp, du lịch và dịch vụ, chủ trương của tỉnh là quyết giữ ngành nông nghiệp phát triển ổn định để cân đối lại nền kinh tế. Vì vậy, huyện Tiền Hải cần chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân; tăng cường truyền, hướng dẫn nông dân đưa các giống cây, con mới vào sản xuất; tái đàn lợn theo hướng bền vững; chú ý các điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

* Chiều ngày 10/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra

tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Hiện nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Đông Hưng sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong thời kỳ đòng cái, làm đòng. Toàn huyện có 4.130ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn, nông dân trong huyện đã tổ chức phun trừ từ 1 - 2 lần. Dự kiến, lúa trở tập trung từ ngày 5 - 10/5.

Tranh thủ thời tiết lạnh rào những ngày qua, nông dân huyện Quỳnh Phụ đã xuống đồng phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa cho khoảng 3.000ha, trong đó tỷ lệ nhiễm từ rải rải đến 5% (số lá) là 2.300ha, trên 5% là 700ha. Ngoài bệnh đạo ôn, huyện chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, theo dõi sát sao các đối tượng sâu bệnh khác như sâu cuốn lá, khô vằn... để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Qua kiểm tra thực tế tại các xã Đông Hợp (Đông Hưng), An Khê (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp phân công cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện và tham mưu chỉ đạo kịp thời; tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật đồng bộ từ chăm sóc đến phòng, trừ sâu bệnh để nông dân kịp thời nắm bắt và thực hiện; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đối với bệnh đạo ôn, từ nay đến ngày 15/4 cần tập trung quyết liệt cho việc chỉ đạo và tuyên truyền để nông dân phòng, trừ bệnh đạo ôn, từ ngày 15/4 - 5/5 tập trung phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho trà lúa trở bông trước ngày 5/5; đối với sâu cuốn lá nhỏ, tiếp tục theo dõi diễn biến của trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, trừ cho 100% diện tích lúa từ sau ngày 20/4 đến đầu tháng 5. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp diệt chuột

và ốc bươu vàng; thường xuyên kiểm tra, theo dõi rầy các loại, sâu đục thân, bệnh bạc lá giai đoạn cuối vụ để có biện pháp chỉ đạo phòng, trừ kịp thời.

Cũng trong chiều ngày 10/4, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình tái đàn, thăm mô hình chăn nuôi bò thương phẩm tại xã An Khê (Quỳnh Phụ).

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh về việc tái đàn và kiểm soát giá thịt lợn. Cụ thể: tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhiều cấp độ về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn lợn, tăng đàn lợn; tránh tình trạng gặm lợn, đẩy giá tăng cao; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng. Đồng thời, tuyên truyền người tiêu dùng tăng cường sử dụng

thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản. Các địa phương tập trung, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất chăn nuôi, chỉ rõ mục tiêu tổng đàn vật nuôi phải đạt được trong năm 2020, địa bàn phát triển và giải pháp cụ thể để thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường nâng giá trị, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố làm việc ngay với các trang trại, gia trại có quy mô lớn tại địa phương để cùng với các doanh nghiệp giảm giá lợn hơi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

MINH HƯƠNG

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

LTS: Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/UBND-VX về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; để thống nhất việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản có liên quan; Hướng dẫn xử lý các hành vi không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực, che giấu hiện trạng bệnh, không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền); trốn cách ly, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp cách ly y tế, quy định cách ly, cưỡng chế cách ly.

2. Công an tỉnh:
- Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan; Hướng dẫn xử lý các hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch; - Chỉ đạo việc điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; Hướng dẫn xử lý các hành vi đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; Hướng dẫn xử lý hành vi sản xuất hàng giả, đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường; hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 và các hành vi khác có liên quan.

6. Giám đốc Công an tỉnh; các Giám đốc Sở: Y tế, Công Thương, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn triển khai đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương trước 15 giờ 00 ngày 10/4/2020 và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về tính pháp lý của văn bản hướng dẫn.

7. Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp).

8. Giao Sở Y tế tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15/4/2020.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh Covid-19, thực hiện các hành vi có trách nhiệm hơn với chính mình và xã hội, nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

cách ly, hiện tại hai khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 chưa tiếp nhận thêm trường hợp nào vào cách ly. Khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố hiện còn 60 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tiếp nhận mới trong ngày 10/4. Ngoài ra, cùng ngày có 4 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly. Tất cả 71 công dân còn lại đều là người đến khám, điều trị, người có tiếp xúc gần với người đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 - 27/3.

* Sáng ngày 10/4, đại diện Tỉnh đoàn và Văn phòng Thành ủy đã đến trao tặng khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 hai thiết bị sát khuẩn tự động. Thiết bị do Tiến sĩ Nguyễn Việt Huy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy cùng nhóm nghiên cứu chế tạo có chức năng sát khuẩn tự động, sấy khô tự động và sát khuẩn vật tư, trang thiết bị bằng tia tử ngoại. Trong khi các cơ sở cách ly tập trung đang thiếu các thiết bị y tế phục vụ nhiệm vụ thi thớt bị sát khuẩn tự động là môn qua có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

* Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Đông Hưng đã xử phạt hành chính 17 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền phạt 2,4 triệu đồng và xử phạt 1 quan trã canh không đóng cửa, còn tụ tập đông người.

Đây là các trường hợp vi phạm các quy định của trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi tiến hành xử phạt, người bị xử phạt đã được các lực lượng chức năng tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của huyện cũng nhắc nhở nhiều trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy cách.